

Ngày 30 tháng 12 năm 2012, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động TDP, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Qua gần 03 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 21-CT/TU đã thực sự phát huy hiệu quả, địa phương các TDP, thôn trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU với 04 nhiệm vụ trọng tâm là quản lý cơ cấu tổ chức, giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, giúp nhau giảm nghèo và thực hiện nếp sống văn minh, văn minh đô thị để chuyển biến tích cực.

Mô hình tổ chức mới đã giúp TDP, thôn thuận tiện hơn trong việc tập hợp sức mạnh toàn dân xây dựng vùng chức năng đảm bảo an ninh cơ sở, các buổi tuyên truyền, phát động quần chúng tích cực, lồng ghép với các hình thức biểu dương, khen thưởng, bồi dưỡng về an ninh, trật tự để nâng cao ý thức tham gia bảo vệ an ninh, trật tự của người dân địa phương. Thời gian qua, toàn thành phố nỗ lực tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa phường, xã, thôn. Nhờ tập trung công tác văn hóa và công tác tuyên truyền thực hiện tốt các văn kiện "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" đã và đang tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực dân sinh, dân trí, dân chủ, đem lại kết quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội trong khu dân cư và trên phạm vi toàn thành phố, hiện nay có 184.606/242.230 hộ gia đình văn hóa, 4.564 TDP, thôn tốt chuẩn văn hóa. Công tác văn phòng giảm nghèo cũng tích cực hiệu quả, góp phần xóa bỏ các hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Trung ương, xóa hơn 5.700 hộ nghèo theo chuẩn của thành phố, vượt 10% chỉ tiêu của HĐND thành phố; xây dựng hơn 12.500 căn nhà ở an toàn, sạch đẹp hơn 5.400 căn nhà xung cấp...



Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố tặng bằng khen cho các trưởng dân phố, trưởng thôn có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy

Trên cơ sở tình hình thực tế, ngày 10 tháng 02 năm 2014, Thành ủy đã ban hành Công văn số 1357-CV/TU về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó có nội dung chính mấu chốt về nội dung hoạt động của TDP, thôn. Việc thực hiện Công văn số 1357-CT/TU đã tác động tích cực đến tình hình hoạt động của TDP, thôn, cụ thể:

Việc thực hiện giao ban hàng quý giữa UBND phường, xã với tổ trong TDP, thôn, công an phường, xã là phù hợp hơn trước, giảm bớt thời gian họp và tiết kiệm chi phí. Thông qua việc giao ban giúp UBND phường, xã tiếp tục nắm bắt rõ hơn, yêu cầu hơn, sát thực hơn về tình hình an ninh, trật tự tại các TDP, thôn, các khu dân cư trên địa bàn phường, xã.

Về tổ chức sinh hoạt TDP, thôn. Về việc TDP, thôn họp 01 quý 01 lần và có thể họp tiếp tục là phù hợp vì tình hình thực tế như vậy nội dung cuộc họp sẽ phong phú hơn, sâu sắc hơn tránh sơ suất nhầm lẫn. Bên cạnh đó, UBND các phường, xã cũng đã phân công công nhân viên công an theo chỉ đạo, công nhân viên UBND phường, xã, cán bộ công chức công nhân viên tại các TDP nắm bắt các kinh nghiệm, tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND phường, xã qua đó hỗ trợ các ý kiến phản ánh của nhân dân ưu tiên và giải quyết kịp thời.

Nhìn chung, chỉ trung quy định thời gian họp TDP, thôn là hợp lý vì thực tế hiện nay quy mô TDP nhỏ gọn nên việc truyền tải các chỉ trung, chính sách và công việc của TDP đến người dân kịp thời hơn. Ngoài ra, tổ trong TDP không chỉ nòng cốt sinh hoạt mà còn có thể tiến hành gia đình triển khai những công việc phát sinh và vận động người dân thực hiện nhất là thực hiện thu nộp các khoản đóng góp nhanh chóng, tiết kiệm hơn do việc thời gian họp TDP rút ngắn, thời gian người dân tham gia họp nhiều hơn và chất lượng cuộc họp cao hơn. Ngày thi quy định thời gian họp từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng của quý sau cuộc họp giao ban của cấp ủy chỉ đạo về TDP và các hội đoàn thể khu dân cư là phù hợp vì thời gian này người dân, UBND các phường, xã đã có Nghị quyết chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ nên TDP, thôn dễ dàng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.



Lưu ý nội dung chức trách, nhiệm vụ của tổ trong TDP, thôn

## *c t chc hàng nm*

*Ch trng phân công ngi hot ng không chuyên trách ca phng, xã kiêm nhiệm công vic theo dõi hot ng ca TDP, thôn và c hng 30% mc ph cp hng tháng ã to iu kin thun li cho UBND phng, xã kp thi nm bt tình hình ca TDP, thôn hn vì hin nay sp xp li TDP nên s lng TDP nhieu cn phi có ngi ph trách, theo dõi. Có ch kiêm nhiệm s góp phn ng viên nhng ngi hot ng không chuyên trách kiêm nhiệm vic này nhit tình, gn bó, nâng cao trách nhiệm hiu qu công vic c giao hn.*

*Phân công thay th t trng TDP, trng thôn vng mt tm thi. Vic ch nh ngi tm thi m nhiệm thay cho t trng TDP, trng thôn trong thi gian vng mt dài ngày nh vy công vic di khu dân c s không b gián on, các ch trng chính sách c tri liên tc và thông sut.*

Nh vy có th thy, c s quan tâm ch o ca Thành y, UBND thành ph, các cp, ngành, hot ng ca TDP, thôn ngày càng phát huy hiu qu, công tác qun lý TDP, thôn ã và ang có nhng chuy n bin tích cc, khuy n khích s phát trin chung ca c cng ng, a TDP, thôn thc s tr thành cánh tay ni dài ca chính quy n c s./.

***Huyn Trang***